



ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี

เรื่อง การพิจารณาทุนภายในเพื่อสนับสนุนการวิจัยและผลงานวิชาการ ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๙

ตามที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี ได้มีแผนงานในการสนับสนุนทุนภายในเพื่อผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ แก่อาจารย์และบุคลากร ซึ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและผลงานวิชาการ ได้พิจารณาข้อเสนอโครงการการวิจัยและผลงานวิชาการของอาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๙ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการพิจารณา ดังนี้

ที่	ชื่อโครงการ	ประเภทผลงาน (งานวิจัย/ ผลงานเอกสาร ตำรา)	หัวหน้าโครงการ/ ผู้ร่วมโครงการ	งบประมาณที่ พิจารณาอนุมัติ (บาท)
๑	การรับรู้ต่อทักษะการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี	งานวิจัย	๑. ดร.รัตติกร เหมือนนาอดอน ๒. น.ส.พิมพ์ลัญช์ आयวัฒน์ ๓. น.ส.ปรานต์ศศิ เหล่ารัตน์ศรี	๓๐,๐๐๐
๒	การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลมารดาและทารก โดยใช้ห้องเรียนชุมชน และการวิจัยเป็นฐาน	งานวิจัย	๑. ดร.กมลทิพย์ ตั้งหลักมั่นคง ๒. นางเพชร ทองเผ้า ๓. นางอรพนิต ภูวงษ์ไกร	๓๐,๐๐๐
๓	การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี	งานวิจัย	๑. ดร.ฤทัยรัตน์ ชิดมงคล ๒. นางวิระกาญจน์ สุเมธานุรักษ์กุล ๓. นางวาสนา ขอนยาง	๓๔,๐๐๐
๔	คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีความพิการในจังหวัดอุตรธานี	งานวิจัย	๑. ดร.กมลทิพย์ ตั้งหลักมั่นคง ๒. ดร.ชลการ ทรงศรี ๓. นางศิรินทิพย์ คำมีอ่อน ๔. นางอรพนิต ภูวงษ์ไกร	๒๕,๐๐๐
๕	ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมในจังหวัดอุตรธานี	งานวิจัย	อ.ชญญาวีร์ ไชยวงศ์	๒๕,๐๐๐

๖	การรับรู้ความเสี่ยงของต่อการป้องกันการตั้งครุฑและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของชุมชนตำบลหนองไผ่ จ.อุดรธานี	งานวิจัย	๑. ดร.กมลทิพย์ ตั้งหลักมั่นคง ๒. ดร.ฉวีวรรณ ศรีดาวเรือง	๒๒,๐๐๐
๗	พัฒนาแบบประเมินการเก็บประสบการณ์การฝึกภาคปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกระยะหลังคลอด รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา และการผดุงครรภ์ ๑ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี	งานวิจัย	๑. นางพรพิมล โคตรณรงค์ ๒. นางศิริรัตน์ ศรีสุทธิพันธ์พร ๓. นางศิรินทิพย์ คำมีอ่อน ๔. นางสาวอัจฉรา อาสน์ปาสา	๓๐,๕๐๐
๘	การพัฒนาแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมหัวใจความเป็นมนุษย์ในการดูแลผู้ป่วยหนัก	งานวิจัย	๑. นางวิจนา สุคนธ์วัฒน์ ๒. ดร.เนตรนภา กาบมณี ๓. นางสาวทัศนีย์วรรณ สกุลแก้ว ๔. นางธรวารินทร์ พรศิริธนานันต์	๓๙,๐๐๐
รวม				๒๓๕,๕๐๐

ตัวอักษร สองแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน

หมายเหตุ

๑. ขอให้หัวหน้าโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยข้างต้น ดำเนินการทำสัญญารับทุนที่งานวิจัย ผลงานวิชาการและตำรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวถือว่าท่าน สละสิทธิ์) โดยจัดส่งโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ สามารถdownload ได้ที่ www.bcnu.ac.th จำนวน ๒ ชุด และโครงการวิจัยใดที่คณะกรรมการได้เสนอแนะให้แก้ไขในคราวพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัย ขอให้ท่าน ดำเนินการปรับแก้ให้ถูกต้อง

๒. ให้หัวหน้าโครงการรายงานผลการดำเนินงาน โดยบันทึกข้อความรายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินการวิจัย ทุก ๔ เดือน เสนอผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี ผ่านหัวหน้างานวิจัย ผลงานวิชาการและตำรา และรองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัย และพัฒนาผลงาน ตามแบบฟอร์มบันทึก ความก้าวหน้าในการดำเนินการวิจัย

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙



(นางสาวเพ็ญศรี ทองเพชร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี